

ถาม – ตอบ BOI

ถาม

ประเด็นถ้ามีเครื่องจักรจากประเทศจีนเข้ามาใช้เพื่อผลิตแล้วจะได้รับการยกเว้นภาษี
ศุลกากรอยากทราบว่าถ้านำเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรใช้แล้วเข้ามาในประเทศไทย ก็จะได้รับ
การยกเว้นภาษีเท่ากันใช่หรือไม่

ตอบ

กิจการ ROH จะได้รับยกเว้นภาษีศุลกากรเฉพาะเครื่องจักรในส่วนวิจัยและพัฒนาและ
ฝึกอบรมเท่านั้น

สำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป หาก
ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรตามมาตรา 28 ของพ.ร.บ. ส่งเสริมการ
ลงทุน การนำเข้าเครื่องจักรใช้แล้วอายุไม่เกิน 10 ปี จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเท่าเทียมกับ
เครื่องจักรใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่าเครื่องจักรใช้แล้วจะต้องให้สถาบันที่เชื่อถือได้รับรอง
ประสิทธิภาพและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ถาม

อยากทราบว่า การขออนุญาตจัดตั้ง ROH จะมีการจัดตั้ง ONE STOP SERVICE
CENTER เพื่ออำนวยความสะดวกหรือไม่อย่างไร

ตอบ

ปัจจุบันมีศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start One Stop Service Center)
ซึ่งให้บริการด้านการลงทุนอยู่แล้ว ซึ่งจะมีตัวแทนจากหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้บริการอยู่ อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงแรงงาน เป็นต้น
ซึ่งจะรวมถึงการให้บริการในธุรกิจ ROH ด้วย

ถาม

One stop service ของ BOI มี quota

ตอบ

ในส่วนของคุณยวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ปัจจุบันไม่มีการกำหนดโควตาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การติดต่อขอใบอนุญาตทำงานจะต้องไม่เกินเวลา 15 น. เนื่องจากจะปิดรับเรื่อง

ถาม

Long-term VISA สำหรับ Expats จะทำตาม/มีอายุตาม work permit หาก work permit ได้ 1 ปี จะมี/ขอทำ long-term VISA 2 ปีอย่างไร (เป็น ROH ในประเทศไทย – Under BOI Privilege)

ตอบ

ปัจจุบัน BOI ได้ผ่อนผันหลักเกณฑ์การอนุมัติตำแหน่งช่างฝีมือ โดยมีการขยายเวลาอนุมัติตำแหน่งครั้งแรก เมื่อได้รับบัตรส่งเสริมแล้วเป็น 2 ปี (จาก 1 ปี) และให้ขยายเวลาได้ครั้งละ 2 ปี (ยกเว้น กิจการซอฟต์แวร์และกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน ซึ่งการอนุมัติตำแหน่งครั้งแรกและการขยายระยะเวลา ให้อนุมัติคราวละไม่เกิน 1 ปี) ดังนั้น Visa ที่ได้รับจะเป็น 2 ปี ตาม Work Permit และสิ้นสุดพร้อมกัน

ถาม

สัดส่วน Expat ต่อคนไทยเป็นอย่างไร

ตอบ

ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของกระทรวงแรงงาน จะกำหนดอัตราส่วนการจ้างงานแรงงานไทยต่อคนต่างด้าวไว้ที่ 4/1 หมายความว่าบริษัทจะต้องจ้างงานคนไทย 4 คน ต่อการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 1 คน หากเป็นการพิจารณาของ ตม. จะดูเกณฑ์ทุนจดทะเบียนต่อแรงงานต่างด้าว 2/1 คือ ทุนจดทะเบียนทุกๆ 2 ล้านบาทแลกกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 1 คน สำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้ BOI จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้างต้น

ถาม

กรมศุลกากรปฏิบัติราชการขอชดเชยภาษีขาออก (ภาษีมูลค่าเงิน) เนื่องจากรายการการรับเงินค่าสินค้าผ่านศูนย์บริหารเงิน (TC)

ตอบ

กรมศุลกากรจะอนุญาตให้ชดเชยภาษีแบบหักกลบลบหนี้ระหว่างการส่งออกและนำเข้า
